

KHU THÁNH ĐƯỜNG TẮC SẬY - NHÀ THỜ TẮC SẬY

Nhà thờ Tắc Sậy được thành lập vào năm 1925. Tháng 8/1926, cha Phaolô Trần Minh Kính được cử về làm cha xứ đầu tiên của nhà thờ. Đến tháng 3 năm 1930 thì cha Phanxico Trương Bửu Diệp về nhận nhiệm sở mới thay cho cha Kính. Trong thời gian ở đây, cha Diệp đã chuyển nhà thờ từ phía trong ra ngoài mặt tiền như vị trí hiện tại. Cha Diệp cũng là người có công to lớn trong việc hình thành và phát triển nhà thờ Tắc Sậy.

Nhà thờ Tắc Sậy thuộc ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu hiện đang là một trong những nhà thờ có lối kiến trúc đẹp nhất miền Tây. Nơi đây thu hút các tín đồ công giáo và hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đến đây tham quan mỗi năm

Nhà thờ Tắc Sậy có kiến trúc độc đáo gồm 3 tầng: tầng trệt là nơi nghỉ ngơi cho khách, tầng 2 và 3 là nơi dâng thánh lễ với tiền sảnh rất rộng. Nơi đây được xây dựng theo kiến trúc Á Đông nhưng vẫn giữ nét đẹp của văn hóa Việt Nam.

Công trình mang hình dáng giống như các đền đình truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, có những chi tiết đã được cách tân đổi mới.

Bên trong không gian cung thánh được trang trí bằng các loại gỗ quý đã được điêu khắc, khiến cho nơi đây càng trở nên linh thiêng và trang trọng hơn. Ngoài ra, bên trong nhà thờ còn được trưng bày nhiều bức tượng gỗ quý. Có bức tượng gỗ cao đến 2,5m và được điêu khắc rất tỉ mỉ và tinh vi.

Khu vực mộ của Cha Diệp

Ngôi mộ này được xây dựng theo lối kiến trúc như một tòa nhà rộng lớn có ba nóc. Trong đó, nóc chính giữa có gắn một chiếc đồng hồ lớn tạo nên điểm nổi bật cho cả tòa nhà. Chính vì vậy, có rất nhiều du khách tin vào sự linh thiêng của ngôi nhà thờ này. Mỗi năm vào ngày giỗ của Linh Mục Trương Bửu Diệp có hàng ngàn người đến đây viếng thăm. Người dân đến đây với mục đích viếng thăm và cầu nguyện muôn sự bình an.

Địa điểm lưu trú khi tham quan nhà thờ Tắc Sậy

Là nơi lưu trú nếu bạn muốn ở lại. Tuy nhiên, đây là nơi ở được hoàn toàn miễn phí dành cho khách đến hành hương nên lúc nào cũng đông đúc. Bạn sẽ được phát chiếu miễn phí. Tuy nhiên, bạn cần có giấy tờ tùy thân đầy đủ để có thể ở

lại đây. Ngoài ra, nếu bạn muốn thoải mái vui chơi về đêm, bạn có thể tìm các nhà nghỉ, khách sạn hay nhà trọ bình dân để cảm thấy tự do hơn.

